



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ ๖๙๘๗

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพหูหีสติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ปฏิบัติตน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งการครองตน ครองคน และครองงาน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้มีความภูมิใจในวิชาชีพ รางวัลพระพหูหีสติ ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ และด้านสุขภาพ

ในการนี้ จังหวัดนครพนมจึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพหูหีสติ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สนใจได้ทราบ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. www.otep.go.th หรือ FB : <http://www.facebook.com/smartotep2017> หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ต่วนมาก ที่ ศธ ๕๒๐๗.๑/๔๗๗๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๕๑๕๗๒๐

24 ก.ค. 67



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เลขที่รับ 6810 วันที่ 15 ก.ค. 2567
นาย ลง.บด. กง.สส. กง.กษ. กง.กจ. กง.บป.

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/วท๑๔๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพหูหัสติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ปฏิบัติตน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการครองตน ครองคน และครองงาน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้มีความภูมิใจในวิชาชีพ รางวัลพระพหูหัสติ ด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพ และด้านสุขภาพ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพหูหัสติ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจได้ทราบ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. www.otep.go.th. หรือ FB : <https://www.facebook.com/smartotep2017> หรือ สแกน QR Code ท้ายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ด่วนมาก ที่ ศธ ๕๒๐๗.๑/๔๗๗๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙
โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๕๒๐๗.๑/ ๔ ๗ ๗ ๓ |



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 33169
วันที่ 16 ก.ค. ๒567
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
๑๒๘/๑
กฤษฎีกา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพลหัทสบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพลหัทสบัติ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และ ผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา พร้อมนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการครองตน ครองคน และ ครองงาน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น จึงได้จัดให้มี โครงการยกย่องผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความภูมิใจในวิชาชีพ รางวัลพระพลหัทสบัติ ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ และด้านสุขภาพ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยของท่าน ในการประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพลหัทสบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ www.otep.go.th หรือ FB : <https://www.facebook.com/smartotep2017> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพันธ์ เหมะรัต)

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ 2606
วันที่ 17 ก.ค. 67
เวลา

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผอ.ก.บ.ศ.

- เพื่อโปรดพิจารณา 17 7-๑-67

สำนักสวัสดิการ

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒ ๑๐๕๔ ๙๘๗ ต่อ ๑๓๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ welfare-promotion@otep.go.th



ประกาศฯ

(นายเทพสุริยา ละออง)

ผอ.ก.บ.ศ.

“เรียนดี มีความสุข”